

HỒN NHIÊN NHƯ TRẺ NHỎ



Lucifer, một trong những thiên thần quyền lực nhất của Thiên Chúa, trở nên kiêu ngạo và ghen tuông với quyền lực của Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh của Người. Lucifer lôi kéo một số thiên thần theo mình nổi loạn. Bọn chúng bị đuổi khỏi thiên đàng và rơi xuống địa ngục. Lucifer trở thành Satan, kẻ thù của Thiên Chúa và loài người chỉ vì kiêu ngạo, ghen tuông với quyền lực của Thiên Chúa và tranh giành địa vị với con người. Bởi vậy,

"Giữa đêm mê mông bao trùm khắp nơi.

Satan đi xuống tới nơi,

Biết mình lạc lối hết hơi lắm rồi.

Sáng trưng lóa mắt con người,

Nó bèn vỗ cánh, tay vươn, rùng mình,

Hét lên một tiếng thất kinh:

"Chết rồi! Tuyệt vọng! Kiếp sinh lưu đày!"

Thế là bóng hắt từ rày

Hết còn chói sáng, xoá ngay, đen ngòm!

(Victor Hugo: ET NOX FACTA EST, La Fin de Satan=> [:: Cong Giao Viet Nam ::](#))

Cho nên có chuyện kể một người đàn ông kia tốt bụng, cả đời ông tích đức, hành thiện nên khi qua đời ở tuổi 100, có một Thiên sứ đến đón ông lên Thiên đường. Thiên sứ nói: "Ông tốt bụng, khi còn sống ông làm quá nhiều việc thiện nên tích được công đức rất lớn. Trước khi rời khỏi thế gian này, ông có nguyện vọng nào muốn ta đáp ứng hay không?". Người đàn ông trả lời: "Thưa Thiên sứ, tôi có nghe tới Địa ngục mà chưa biết nó như thế nào. Xin Ngài đưa tôi đi tham quan một chút nữa được không?". Thiên sứ đáp: "Được thôi, tôi sẽ đưa ông xuống Địa Ngục tham quan trước."

Ông đi theo Thiên sứ xuống Địa Ngục, đến một nơi có hoa thơm cỏ lạ, cây trái sum suê, quả ngọt trĩu cành. Đi thêm một đoạn, trước mặt họ là một bàn ăn lớn, bày đầy thức ăn nóng hổi, thơm ngon. Người đàn ông ngạc nhiên thốt lên rằng: "Địa ngục sung sướng thế này mà người ta lại sợ nó. Chẳng ngờ cuộc sống dưới Địa ngục cũng không bi thảm như tôi vẫn tưởng tượng!". Thiên sứ chỉ mỉm cười: "Đừng vội, ông cứ xem tiếp sẽ rõ."

Một lát sau cửa phòng mở ra, vô số quỷ đói chạy ra, tranh nhau ngồi vào bàn. Tên nào cũng cầm đũa dài cả chục mét, để cố sức gấp đồ ăn. Nhưng đũa dài quá nên không thể gấp nổi, cuối cùng lại càng đói. Lúc này người đàn ông mới nói:

- Thực là quá bi thương! Họ muốn ăn mà không thể ăn, thực phẩm ê hề mà vẫn phải chịu đói...

Thiên sứ đáp:

- Ông thấy như vậy rất tàn nhẫn, phải không? Vậy ta sẽ đưa ông đến Thiên đường.

Khi hai người vừa đặt chân tới Thiên đường, họ cũng nhìn thấy cảnh tượng tương tự như dưới Địa ngục, cũng có hoa thơm, trái ngọt, có những bàn dài tràn ngập thức ăn ngon. Mọi người cầm đũa dài cả chục mét gấp thức ăn. Nhưng khác hẳn, ở đây, ai nấy khoẻ khoắn, đầy đặn, cười nói vui vẻ.

Trái ngược với những cô hồn dã quỷ dưới Địa ngục, ở Thiên đường, họ ngồi đối diện nhau gấp đồ ăn cho nhau bằng đôi đũa dài. Ai cũng được thưởng thức đồ ăn một cách vui vẻ, ung dung, không ai tranh phần ai.

Câu chuyện trên cho thấy hai nơi này không khác nhau là bao. Thế nhưng **người ở Địa ngục khổ vì họ không có tình thương, họ đổ kỵ tranh giành nhau miếng ăn, nên không giúp đỡ nhau, khiến ai cũng đói khổ. Ngược lại ở Thiên đường người ta giúp nhau ăn uống, cuộc sống nhờ thế mà no đủ, thanh nhàn. Đơn giản là vì trên Thiên đường, con người đối đãi với nhau bằng thiện tâm, bằng tấm lòng trong trắng hồn nhiên, biết giúp đỡ tương trợ.**

Những cô hồn dã quỷ này khi sống ở thế gian là những kẻ tà tâm, chúng ghen ghét tìm đủ cách hãm hại người công chính. **Chúng là hình ảnh những kẻ chống đối Chúa Kitô, bắt bớ hành hình Người chịu chết trên thập giá. Người để lại cho thế gian bài học khiêm hạ chan chứa tình thương.**

I- CHÚA KHIÊM HẠ NHẬN LẤY THÂN PHẬN PHẠM HÈN BÉ NHỎ

Thân phận ấy được Chúa xác minh trong bài Tin Mừng hôm nay "*Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rất hết*":

"Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: "Đọc đàn các con tranh luận gì thế?" Các ông làm thinh, vì **đọc đàn các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất.** Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rất hết và làm đầy tớ mọi người". Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: "**Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy**". (Mc 9, 29-36)

Những cô hồn dã quỷ này khi sống ở thế gian là những kẻ *nô lệ cho những đam mê xác thịt, đủ mọi thứ tệ đoan*: ganh tị, tranh chấp, dối trá, đổ kỵ, gây thù, chuốc oán, tàn sát, bạo lực, *phá tan hạnh phúc của bình an*, đúng như thư Thánh Giacôbê Tông đồ nhắc nhở các tín hữu: "*Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình*".

"Anh em thân mến, ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ

đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống, thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hoà, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình.

Bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều này: tức tại các đam mê đang giao chiến trong chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Anh em không có là tại anh em không xin. **Anh em xin mà không nhận được, là vì anh em xin không đúng, cứ mơ tưởng thoả mãn các đam mê của anh em.** (Bài Đọc II: Gc 3, 16 – 4, 3)

Các môn đệ tranh cãi "ai sẽ là người lớn nhất" vào lúc Chúa Giêsu tiên báo cuộc khổ nạn thập giá. Các ông thực quá vô tâm. Chúa tiên báo cuộc khổ hình đau thương mà các ông lại vọng tưởng những ước mơ phàm tục. Các ông quan tâm chỗ ngồi cao thấp hơn cả cuộc khổ nạn Chúa sắp gánh chịu. Cho nên Chúa nhắc khéo các ông: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Chúa nhắc họ Chúa Giêsu đã từ bỏ mọi vinh quang uy quyền, hạ mình mặc lấy thân phận con người để cùng họ đồng cam cộng khổ, để rao giảng tình Cha và dạy dỗ họ. Chúa cản họ ngăn em bé đến cùng Chúa. Chúa ôm em vào lòng. Chúa muốn nói em nhỏ ấy là chính Chúa Kitô được Chúa Cha sai đến, là chính hài nhi Giêsu nhập thể, sinh ra nơi máng cỏ hang lừa: "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này, vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy".

Trong bữa tiệc ly trước cuộc khổ nạn, đang lúc mọi người dùng bữa, Chúa Giêsu đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ngoài ra, lấy một chiếc khăn và quấn ngang thắt lưng rồi đổ nước vào chậu. Chúa Giêsu đi đến từng người, cúi xuống rửa chân cho họ, dùng khăn lau khô chân họ. Chúa muốn họ phải phục vụ lẫn nhau như Chúa đã làm. Chúa nêu gương khiêm hạ như lời Chúa đã phán: "*Con Người đến không phải để được người ta hầu hạ, nhưng để hầu hạ và hiến mạng sống cho nhiều người*" (Mc 10, 45).

II- LÒNG CHÚA CHAN CHÚA TÌNH THƯƠNG

1- Những cô hồn dã quỷ này không phải là con cái của Thiên Chúa công minh. Khi sống ở thế gian chúng là những kẻ gian ác, chúng là con cái của ma quỷ của tối tăm sự dữ. Sách Khôn Ngoan tường thuật lời chúng ngạo mạn chống người công chính được Chúa bênh vực giải cứu:

"Chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiến trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Vậy chúng ta hãy xem điều nó nói có thật hay không, hãy nghiệm xét coi những gì sẽ xảy đến cho nó, và hãy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao. **Vì nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó.** Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã, vì theo lời nó nói, thì người ta sẽ cứu nó!" (Bài Đọc I: Kn 2, 12. 17-20)

Chúng không phải là con cái của Thiên Chúa công minh, chúng "kiêu ngạo nổi dậy ào ào chống đối", nên vào thánh lễ, cộng đoàn đáp ca thánh vịnh nguyện xin và tạ ơn Chúa giải cứu khỏi tay chúng.

Xin dùng uy danh mà cứu độ con!
Lạy Thiên Chúa chí nhân!
Xin dùng uy lực mà phân xử con!
[4] Xin Ngài nghe tiếng con van,
Lắng tai nghe những lời con khẩn cầu!
[5] Phường kiêu ngạo nổi dậy ào ào chống đối,
Bọn hung tàn sát khí tìm hại mạng con.
Chúng chẳng còn biết sợ trước nhan thánh Chúa.
[6] Nhưng kìa! Chúa đã hiện giữa bọn này,
Thân con đây, Ngài đến đây nâng đỡ.
[7] Ước chi điều ác quật bổ đầu chúng!
Vì Ngài thành tín, xin búng chúng ngay!
[8] Tắm lòng thành, con nay hiến tế,
Con xin Ngài nhận của lễ con dâng.
Vinh danh Thiên Chúa cao sang!
Danh Người thiện hảo, con tung hô Ngài!
(Đáp Ca: Tv 53, 3-4. 5. 6 và 8)
[:: Cong Giao Viet Nam ::](#)

2- Chúa dạy chúng ta nên sống theo gương Ngài đem yêu thương đến mọi người.

* Chủ vườn nho kia thuê nhiều người làm việc vào các thời điểm khác nhau trong ngày, nhưng cuối cùng, ông trả công cho tất cả mọi người như nhau, bất kể họ đã làm việc bao lâu. Khi những người làm việc từ sáng sớm phàn nàn về sự bất công, chủ vườn nho trả lời rằng ông có quyền làm điều ông muốn với tài sản của mình và rằng ông muốn thể hiện lòng nhân từ của mình. **Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng tình yêu và lòng nhân từ của Chúa không dựa trên công lao hay thời gian phục vụ, mà là sự rộng lượng và tình yêu vô điều kiện.** Chúa yêu thương tất cả mọi người và mời gọi chúng ta cũng làm như vậy, không phân biệt hay so đo. (Mát-thêu 20:1-16)

* Ngài đem một đứa trẻ đến, đặt giữa các môn đệ và nói: "Ai tiếp đón một đứa trẻ như thế này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy." Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng tình yêu thương và sự khiêm nhường là những giá trị quan trọng trong cuộc sống. Ngài nhấn mạnh rằng để trở thành người lớn nhất, chúng ta phải sẵn sàng phục vụ người khác và đặt lợi ích của họ lên trên bản thân mình. **Đón nhận và yêu thương những người yếu đuối, nhỏ bé cũng chính là đón nhận và yêu thương Chúa.**

III- LỜI NGUYỆN

Lạy Mẹ Maria,

Mẹ chính là tì nữ hy tế của Thiên Chúa, Mẹ là bảo tàng hằng cửu của Chúa Ba Ngôi. Mẹ đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa Ba Ngôi, để Mẹ đồng công cứu thế cùng với Chúa Giêsu Ngôi Lời nhập thể làm Con yêu dấu của Mẹ. Mẹ hiệp nhất với Thánh Thể mật thiết không ngơi. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ hằng ấp ủ Thánh Thể trong cung lòng Mẹ. Con xin cùng Mẹ đọc kinh "Các Nữ Tỳ Của Thánh Thể" như Mẹ đã dạy nữ tu Agnes Sasagawa năm xưa cách đây nửa thế kỷ:

"Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, đang hiện diện thật trong bí tích Thánh Thể, con xin hiến dâng linh hồn và xác con để hoàn toàn kết hợp với Thánh Tâm Chúa đang hiến dâng từng phút giây trên các bàn thờ khắp thế giới, để cảm tạ Chúa Cha và xin cho Nước Cha trị

đến. Xin Chúa đoái nhận lễ hèn mọn chính thân xác con. Xin Chúa dùng con theo thánh ý Chúa để làm vinh danh Chúa Cha và cho phần rỗi các linh hồn. Lạy Mẹ Thiên Chúa Cực Thánh, xin đừng để con bao giờ lìa xa Con Mẹ. Xin bên vực che chở con như con riêng của Mẹ. Amen". [...: Cong Giao Viet Nam ...](#)

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường,
xin uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa.

*Tạ ơn lòng Chúa khoan dung,
Ngài ban Thánh Thể ở cùng chúng con;
Con nguyện sang sửa tâm hồn,
Rước Ngài đến ngự cho con phụng thờ.
"Con xin như đứa trẻ thơ
Ngủ trong lòng mẹ, đơn sơ khiêm nhường."
(TV. 131)*

Hiệp cùng Mẹ Thánh Đồng Công
Con chiêm ngắm Chúa ẩn trong bánh mầu.
Nhiệm mầu tình Chúa cao sâu
Thương con Chúa đến ngự vào lòng con
Con được nuôi dưỡng linh hồn
Để con sống mãi vẹn tròn ý Cha.

Nhìn Ngài hiện tỏ mình ra
Cho con thấy nỗi xót xa của Ngài.
Hạ mình rời bỏ thiên ngại,
Xin mang lấy xác loài người trần gian
Cam chịu xỉ vả roi đòn,
Máu trên Thánh giá ngập tràn nỗi đau

Lời Ngài tha thiết dường bao:
"Cha ơi, giẫm đạp nuốt sao khó vào!
Hoàn thành việc của Cha trao,
Xin Cha chớ chấp kẻ nào hại con!"
Con nào bỏ chúng lạc đàn,
Náu thân bánh thánh, đặt gần chúng hơn.

Lòng Ngài thăm thẳm trùng dương:
Chia nhau Thánh Thể hiến chương của Ngài,
Muôn người mọi chốn nơi nơi,
Cha chung hết thảy đâu nòi người dưng!
Soi cùng ánh sáng Tin Mừng,
Hết chia rẽ nữa, không ngừng chúc nhau.

[...: Cong Giao Viet Nam ...](#)
<https://youtu.be/flmCi55QR6o>

Bênêdictô Đỗ Quang Vinh